

# “ ประกันชีวิต...จัดให้ตามใจคุณ ” โปรโมชันล่าสุด จากธนาคารไทยพาณิชย์

“ชีวิต คือความไม่แน่นอน” หากประโยคนี้คือความกังวลใจของคุณ อย่ารอช้าที่จะมองหาหลักประกันที่มั่นคงในรูปแบบของการ ประกันภัย อุบัติเหตุ ไปจนถึงการประกันชีวิต เพื่อความอุ่นใจของคุณและคนในครอบครัว SCB Bank ธนาคารแห่งแรกที่อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า 100 ปี เราขอเสนอโปรโมชันล่าสุด “ประกันชีวิต...จัดให้ตามใจคุณ” ด้วยข้อเสนอร้อนแรงที่สุดที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้



ข้อเสนอต่อที่ 1 คุณสามารถเลือกรับระหว่างบัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำมูลค่าสูงสุดกว่า 50,000 บาท หรือ Gadget สุดล้ำได้ตามใจต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ,แท็บเล็ต หรือโทรทัศน์สี ภายใต้งบเงินเบี้ยประกันที่ทางธนาคารกำหนด

ข้อเสนอต่อที่ 2 เมื่อคุณชำระเบี้ยประกันชีวิต ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ รับคะแนนสะสมพิเศษทันที x5 โปรโมชันดีดี รับไตรมาสที่ 3 ของปี ข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยพาณิชย์ที่สมัครภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556 เท่านั้น

นอกจากบริการที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในชีวิต ทรัพย์สิน เพิ่มความอุ่นใจให้กับคนในครอบครัว ด้วยบริการ “ประกันชีวิต...จัดให้ตามใจคุณ” จากธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว SCB Bank ยังมีบริการดีดีอีกมากมายไว้คอยให้บริการคุณที่ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ เราพร้อมนำเสนอคุณด้วยโปรโมชันการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมผลตอบแทนที่คุ้มค่าไว้คอยให้บริการคุณลูกค้าทั้งในรูปแบบของ กองทุนรวม (FUNDS) , ตลาดหุ้น (STOCK EXCHANGE) , ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (**Foreign Exchange**), บริการ **SCB Trade** เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงตลาดทองคำ (GOLD) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการลงทุนแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษาแนะนำคุณ ในการวางแผนการลงทุน รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่ในมือ ให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดอีกด้วย

ในส่วนของการต่อยอดทางธุรกิจ หากคุณต้องการขยายกิจการ , เพิ่มกำลังการผลิต รวมไปถึงขยายสาขา แต่ติดปัญหาด้านเงินทุน สามารถปรึกษาเราได้ทันที การ Loan ของคุณจะมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายและด้วยโปรแกรมการชำระเงิน ที่หากคุณปฏิบัติตามแล้ว จะช่วยให้คุณชำระหนี้ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังไม่ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ด้วยบริการที่หลากหลายที่ ธนาคารไทยพาณิชย์มีให้คุณได้เลือกใช้บริการ เราเต็มใจให้บริการคุณด้วยมาตรฐานที่

เป็นที่ยอมรับในความรวดเร็ว ฉับไว ทีมงานที่พร้อมบริการคุณอย่างมืออาชีพด้วยรอยยิ้ม เชิญสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่  
ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ